

Hãy cho Hải Phòng “một điểm tựa”...

03:55 03/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhà bác học thiên tài Acsimet, người Hy Lạp đưa ra định luật về đòn bẩy đã nhấn mạnh "Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhắc bổng quả đất lên" một thông điệp sâu sắc cho nhân loại về niềm tin và sức mạnh siêu việt khi có được điểm tựa phù hợp, kịp thời...

Thành phố Hải Phòng đang phát đi một thông điệp cấp bách: Hãy cho Hải Phòng “một điểm tựa”. Điểm tựa đó sẽ tạo nên những nguồn lực mạnh như nhắc bổng quả đất lên” để Hải Phòng tiếp tục vượt qua những thách thức, khó khăn, phát triển đột phá, hoàn thành mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới.



Hải Phòng mong muốn một điểm tựa về chính sách.

Đây chính là mục tiêu mà Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, ngày 24/1/2019 “Về xây dựng và phát

triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để ra, đồng thời là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng.

Thông điệp này được đúc rút từ thực tiễn sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Hải Phòng đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, trở thành điểm sáng của cả nước trên nhiều lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế - xã hội lớn, động lực phát triển của cả vùng và cả nước... Thành phố “hiên ngang ngẩng cao đầu”, vững tin bước tiếp, bứt phá đi đến thành công. Đây chính là đòn bẩy vững chắc của thành phố cảng.



Là người khởi xướng chỉ đạo nghiên cứu, ban hành Nghị quyết 45 ngày 24/01/2019, cố Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Hải Phòng không phải là riêng của Hải Phòng, là của cả vùng, cả đất nước. Do đó, trách nhiệm của Trung ương là phải hỗ trợ, tiếp sức cho Hải Phòng, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế chính sách phù hợp, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của thành phố, để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ và toàn diện trong những năm tới”.

Tinh thần này đã được chuyển hóa vào Nghị quyết 45, được Bộ Chính trị đề ra 5 nhóm quan điểm, các chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn và 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.



Sau khi Nghị quyết 45 được ban hành, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương tích cực, chủ động vào cuộc cùng Hải Phòng để thực hiện nghị quyết. Trong đó, quan trọng nhất là đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho thành phố Hải Phòng.

Điển hình là ngày 13/11/2021, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng. Đây là sự cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết 45. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 108/NQ-CP ngày 26/11/2019 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 45 với 3 mục đích, yêu cầu; 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, 10 nhóm nội dung công việc với 42 nhiệm vụ cụ thể; phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, sản phẩm và thời gian hoàn thành... Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành một số chủ trương, cơ chế, chính sách, lồng ghép nhiều nội dung để thực hiện Nghị quyết 45.



Các cơ chế, chính sách này đặt trong mối tương quan hợp lý với các thành phố lớn khác trong cả nước; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu trong các lĩnh vực quản lý quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị, đầu tư, tài chính - ngân sách, tổ chức, nhân sự và tiền lương...

Đây là những vấn đề cốt lõi, những nhân tố quan trọng nhất phát triển Hải Phòng đã được Trung ương chỉ rõ, dẫn dắt, tạo điều kiện, thời cơ. Đây chính là “điểm tựa” để Hải Phòng phát huy tiềm năng, lợi thế, năng động, sáng tạo, hành động quyết liệt huy động được các nguồn lực to lớn về tinh thần, vật chất cho phát triển, bứt phá...

Tuy nhiên, 5 năm mới chỉ là chặng đường đầu thực hiện Nghị quyết 45 và Hải Phòng đang đối diện những khó khăn, thách thức để đạt được các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong khi mục tiêu trước mắt đến năm 2025 chưa rõ nét, mức độ đạt được còn khiêm tốn, 4/7 chỉ tiêu (tỷ trọng đóng góp vào GDP cả nước và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; GRDP bình quân đầu người; thu ngân sách) khó hoàn thành...

Các đại biểu lãnh đạo, quản lý các Bộ, ban, ngành Trung ương, các địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học... tham gia sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 45 do Ban Kinh tế Trung ương - Thành ủy Hải Phòng tổ chức vừa qua đã tập trung phân tích, đánh giá nêu rõ những thuận lợi, khó

khăn này.

5 năm qua, việc thể chế hóa Nghị quyết 45 còn thiếu chủ động, chậm ban hành các cơ chế, chính sách cụ thể, thiết thực. Một số cơ chế, chính sách mới có tính đột phá, đặc thù cho thành phố Hải Phòng đã được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương như: Mô hình chính quyền đô thị một cấp và hai cấp hành chính; nghiên cứu mô hình cơ quan quản lý cảng, nhất là thành lập Khu thương mại tự do... chưa được triển khai, thực hiện. Đây là nguyên nhân cốt lõi làm ảnh hưởng tới kết quả thực hiện Nghị quyết 45 trong 5 năm vừa qua.

Vì vậy, thành phố tiếp tục đề xuất Trung ương ban hành mới và bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để Hải Phòng huy động các nguồn lực mạnh mẽ cho phát triển, hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết 45. Đặc biệt là đề xuất thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam với diện tích hơn 20.000 ha, trong đó có Khu Thương mại tự do, cùng với đẩy nhanh tiến độ xây dựng cảng nam Đồ Sơn; sân bay quốc tế Tiên Lãng; các khu công nghiệp mới; trung tâm logistics mới...

Đây chính là “Điểm tựa” mà Hải Phòng mong muốn vì Hải Phòng, vì cả khu vực và cả nước.

Trọng Nhân

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/hay-cho-hai-phong-%E2%80%9Cmot-diem-tua%E2%80%9D%E2%80%A6>